

## คลังเร่งเยียวยาข้าราชการ 1 ล้านราย

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.พ. 2564

### คลังเร่งทำมาตรการเยียวยาข้าราชการ กว่า 1 ล้านคน เบื้องต้นตัดสิทธิข้าราชการระดับสูงหารวม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังกำลังเร่งจัดทำมาตรการเยียวยาข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยหลักการเบื้องต้นจะมีการไม่ให้สิทธิข้าราชการระดับสูงหารวมรับสิทธิในโครงการนี้ เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้เงินเดือนสูงอยู่ แต่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะช่วยข้าราชการระดับใดและวิธีการอย่างไรบ้างต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการอยู่ทั้งหมดกว่า 1 ล้านคน

“หากได้ข้อสรุปแล้วจะมีการเสนอให้กับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ให้พิจารณาต่อ โดยข้อมูลคลังมีอยู่แล้ว เพราะระบบของข้าราชการหาไม่ยาก ข้อมูลมีอยู่ในระบบ ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไรนั้นยังระบุไม่ได้”

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564](#)

## คิวต่อไปข้าราชการเตรียมลุ่น!!

### คลัง จ่อเยียวยา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ 1 ล้านคน โดยยกเว้นข้าราชการระดับสูง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดมาตรการเยียวยาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ หากได้ข้อสรุปแล้ว จะมีการหารือร่วมกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับนโยบายต่อไป

สำหรับหลักการเบื้องต้น ข้าราชการระดับสูงจะไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้เงินเดือนอยู่ แต่จะพิจารณาว่าจะช่วยข้าราชการระดับใด และวิธีการอย่างไรบ้างต่อไป ซึ่งมีข้าราชการอยู่ทั้งหมดกว่า 1 ล้านคน

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า เนื่องจากระบบข้าราชการง่าย ไม่ยาก ข้อมูลมีอยู่แล้วในระบบ ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไรนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ แต่จะดำเนินการให้เร็วขึ้นนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกโครงการ "เราชนะ" รับสิทธิ 7,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไปที่เข้าข่ายเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยยกเว้น ผู้ประกันตน ม.33 และข้าราชการ ก่อนต่อมาจะได้ออกโครงการ "ม33เรารักกัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์](#)